

BÁO CÁO

Về kết quả thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh sau kiểm tra, rà soát đơn của bà Nguyễn Thị Tờ và một số công dân xã Hoàng Trường.

Ngày 03 tháng 8 năm 2022, UBND xã Hoàng Trường nhận được Công văn số 1744/UBND-TTr của UBND huyện Hoàng Hóa về việc chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh thực hiện kiến nghị của Thanh tra tỉnh sau kiểm tra, rà soát đơn của bà Nguyễn Thị Tờ và một số công dân xã Hoàng Trường. Kết quả thực hiện, Chủ tịch UBND xã Hoàng Trường báo có cụ thể như sau:

1. Nội dung thứ 1: Chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và TĐC; kiểm tra, rà soát, báo có quỹ đất ở hiện có để giao đất TĐC và san cư cho hộ gia đình bà Nguyễn Thị Tờ.

Ngày 09/8/2022, UBND xã đã cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc thu hồi, bồi thường, hỗ trợ và TĐC thửa đất 166, tờ 13, bản đồ địa chính xã Hoàng Trường lập năm 1996 để phục vụ hội nghị đối thoại. Trên cơ sở hồ sơ cung cấp, tại hội nghị đối thoại bà Tờ thống nhất với kết quả xử lý đơn và không có ý kiến gì thêm liên quan đến việc thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản gắn liền với đất đối với thửa đất số 166, tờ bản đồ số 13, diện tích 1.612 m² tại thôn 3, xã Hoàng Trường; bà cũng đã xác nhận việc gia đình bà và dòng họ Nguyễn Hữu đã nhận đủ số tiền, bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án. Tuy nhiên, bà Tờ chưa thống nhất việc xác định mức giao đất TĐC và san cư cho gia đình bà (01 xuất TĐC và 01 xuất san cư) vì bà cho rằng gia đình bà phải được giao 01 xuất TĐC và 02 xuất san cư mới đúng. Do gia đình bà Tờ chưa thống nhất việc bố trí đất TĐC và san cư nên chưa đủ cơ sở xác định nghĩa vụ tài chính và giao đất theo quy định.

Tại hội nghị, đồng chí Chủ tọa hội nghị giao Thanh tra huyện phối hợp với UBND xã Hoàng Trường kiểm tra, xác minh tình trạng nhân khẩu của gia đình bà Tờ tại thời điểm kiểm kê, báo cáo kết quả để tiếp tục làm việc với bà Tờ.

Kết quả kiểm tra, UBND xã Hoàng Trường cùng Thanh tra huyện kiểm tra, rà soát hồ sơ lưu trữ tại xã và làm việc với các thành phần có liên quan. Kết quả: tại thời điểm kiểm kê hộ ông Nguyễn Văn Phong ở tại thửa 166, tờ 13, bản đồ địa chính xã Hoàng Trường. Khi kiểm kê hộ ông Phong có 04 khẩu gồm 02 vợ chồng và 02 đứa con (trong biên bản kiểm kê ghi 05 khẩu là do có liên quan đến đất nhà thờ họ Nguyễn Hữu xây dựng trên thửa 166, tờ 13; ông Cảnh - bố đẻ ông Phong

trông coi công trình này) nên chỉ xét cho hộ ông Phong 01 xuất đất TĐC là đúng. Tuy nhiên, thửa đất trên hộ ông Cảnh chưa giao cho ông Phong nên sau nhiều lần họp, bàn bạc, UBND xã Hoàng Trường đề nghị cấp 01 xuất TĐC, 01 xuất san cư với tổng diện tích 500,0 m² tại thửa đất ông Phong đứng tên trong biên bản kiểm kê là phù hợp.

2. Nội dung thứ 2: Thông báo công khai đến toàn thể Nhân dân trong xã, nhất là các công dân đã ký vào đơn với bà Nguyễn Thị Tờ được biết về kết quả thầu khoán đất công ích của UBND xã tại khu vực Đồng Khế.

Thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch UBND huyện giao, UBND xã Hoàng Trường đã ban hành Thông báo số 19/TB-UBND ngày 10/8/2022 về việc quản lý đất sản xuất nông nghiệp sử dụng vào mục đích đất công ích do UBND xã Hoàng Trường quản lý tại khu vực Đồng Khế trên hệ thống truyền thanh xã thông tin đến các thôn và Nhân dân trong xã biết; tổ chức hội nghị thông báo kết quả kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực Đồng Khế của xã Hoàng Trường để thông tin đến các công dân cùng ký vào đơn của bà Tờ biết; thông báo cho các hộ gia đình, cá nhân có nhu cầu nộp đơn xin thuê thầu đất công ích đến UBND xã để được xem xét giải quyết theo quy định của pháp luật. Kết quả tính đến 15 giờ ngày 15/8/2022 chưa có hộ gia đình, cá nhân nào có đơn tham gia.

Hiện nay, UBND xã Hoàng Trường tiếp tục tiếp nhận đơn và tổ chức thầu khoán đất công ích tại khu vực Đồng Khế đối với các khu đất chưa được thầu khoán và các khu đất đã hết thời hạn cho thuê theo quy định của pháp luật.

Trên đây là kết quả thực hiện công văn số 1744/UBND-TTr ngày 03/8/2022 của UBND huyện, UBND xã Hoàng Trường báo cáo Chủ tịch UBND huyện định hướng, chỉ đạo./.

(kèm theo biên bản hội nghị công khai kết quả thầu khoán quỹ đất công ích do UBND xã Hoàng Trường quản lý tại khu vực Đồng Khế)

Nơi nhận:

- Chủ tịch UBND huyện (B/c);
- Thanh tra huyện (b/c);
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH

Lê Thanh Cảnh